

OCOP Khẳng định thương hiệu nông sản Đông Hưng



Khơi đây tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, từng bước xây dựng những sản phẩm đặc trưng thành sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp của huyện Đông Hưng để nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao đi vào chiều sâu, bền vững.

Lan tỏa mạnh mẽ

Năm 2021, HTX DVNN xã Minh Tân đưa sản phẩm phát lộc của địa phương tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, trở thành sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của huyện và là 1 trong 2 sản phẩm đầu tiên của huyện Đông Hưng được tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Anh Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc HTX cho biết: Từ khi được chứng nhận OCOP, sản phẩm có mã vạch, có tem mác, được đưa lên sàn thương mại điện tử, thị trường tiêu thụ tốt hơn, giá thành cũng cao hơn. Đây chính là động lực để HTX tuyên truyền các

hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất, tiếp tục nghiên cứu cải tiến mẫu mã, nâng tầm chất lượng, gia tăng sản lượng gấp 2 - 3 lần, cung cấp cho thị trường những sản phẩm độc, lạ, đẹp, có sức cạnh tranh cao. Địa phương cũng hỗ trợ bà con vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, hỗ trợ thủ tục chuyển đổi đất trồng cây nguyên liệu và quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Có một điều rất đặc biệt là dù vẫn là xã thuần nông song nhờ tập trung xây dựng những sản phẩm nông nghiệp chủ lực là phát lộc, cây đào đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, nông nghiệp thành lĩnh vực mũi nhọn đưa Minh Tân từ một xã khó khăn trở thành xã có kinh tế phát triển của huyện.

Cây hồng xiêm có mặt ở đất Lô Giang đã mấy chục năm nhưng rất ít người biết đến và được thương thức. Nhưng từ khi xã lấy quả hồng xiêm tham gia chương trình OCOP và được công nhận đạt chuẩn 3 sao, người trồng hồng xiêm phấn khởi, tập trung chăm sóc, mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng hồng xiêm. Vì vậy đến nay không chỉ người dân toàn

huyện biết đến hồng xiêm Lô Giang mà thương lái một số tỉnh lân cận cũng biết đến, tìm về tận vườn thu mua. Anh Nguyễn Văn Đăng, xã Lô Giang cho biết: Chúng tôi giờ chỉ tập trung nhân giống tốt để mở rộng diện tích, chăm sóc để cây hồng xiêm sai quả, quả to, ngọt mát, không còn phải lo việc tiêu thụ như trước vì thương lái tới tận vườn thu mua. Số lượng người mua hồng xiêm Lô Giang qua các trang thương mại điện tử, kênh bán hàng qua mạng ngày một tăng. Hồng xiêm xưa là cây cây dổi, giờ đã trở thành cây làm giàu của người dân chúng tôi.

Không chỉ nâng cao giá trị mà còn giúp thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, hướng tới nền kinh tế thị trường, do đó chương trình OCOP nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các chủ thể. Ông Phạm Hoàng Sỹ, Giám đốc HTX SXKD gạo chất lượng cao xã Đông Tân cho biết: HTX đã chủ động đăng ký tham gia chương trình OCOP, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu rộng 70ha, thực được sấy khô ngay sau thu hoạch, chế biến và đóng gói đều bằng dây chuyền hiện đại cho ra sản phẩm gạo chất lượng cao, đạt tiêu chí sản phẩm OCOP 3 sao. Năm 2022, HTX thu mua, tiêu thụ trên 300 tấn gạo làng Giảng cho bà con. Giá HTX thu mua cao hơn giá thị trường gần 10%. Đặc biệt, sản phẩm gạo làng Giảng của HTX đã được một số doanh nghiệp, cửa hàng đăng ký mua với số lượng lớn, lâu dài. Điều đó cho thấy OCOP đã giúp tạo dựng thương hiệu cho gạo làng Giảng, hướng xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình.

Nỗ lực nâng cao giá trị nông sản

Nếu năm đầu tiên Đông Hưng chỉ có 3 sản phẩm chủ lực của các địa phương đạt OCOP 4 sao, 3 sao thì sang năm thứ hai toàn huyện đã có 14 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP lên 17 sản phẩm. Đông Hưng từ huyện có ít sản phẩm OCOP nhất tỉnh nay đã vươn lên top dẫn đầu, trong đó có 6 sản phẩm nông nghiệp là phát lộc xã Minh Tân, hồng xiêm xã Lô Giang, gạo làng Giảng, xã Đông Tân, bột sắn dây, tinh bột nghệ xã Đông La, bí đỏ xã Đông Xá. Các sản phẩm OCOP không chỉ mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp địa phương mà còn giúp phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng gia tăng giá trị nông sản. Ông Mai Đức Nhân, Giám đốc HTX Chế biến và kinh doanh nông sản Đông La cho biết: Từ khi HTX tổ chức chế biến nghệ và củ sắn dây thành tinh bột thì giá trị đã tăng lên gấp nhiều lần. Cả 2 sản phẩm của HTX vừa được tỉnh công nhận OCOP 4 sao. Đây là cơ hội lớn để chúng tôi đưa sản phẩm của mình vươn ra tỉnh ngoài, tạo nhiều việc làm hơn cho lao động địa phương.

Là một trong những đơn vị đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023, HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang đang được các đơn vị chuyên môn tư vấn hoàn thiện phương án trồng, nhân giống, nâng cao chất lượng quả mít, bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm, hỗ

trợ đánh giá, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm. Ông Bùi Duy Thủ, Giám đốc HTX chia sẻ: Tham gia chương trình OCOP, HTX mong muốn sản phẩm mít truyền thống của địa phương được chứng minh về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, được quảng bá rộng rãi hơn, tạo lợi thế để nâng cao giá trị và tính cạnh tranh trên thị trường. HTX cũng mong được hỗ trợ máy móc để chế biến mít thành các sản phẩm sấy khô khi vùng nguyên liệu đạt trên 10ha.

Năm 2023, Đông Hưng phấn đấu có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó phần lớn là nông sản. Ông Lê Quý Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để đạt mục tiêu trên, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các địa phương tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, HTX. Tổ chức rà soát sản phẩm chủ lực của tất cả các địa phương, trên cơ sở đó và căn cứ vào các tiêu chuẩn để lựa chọn sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể những phần việc còn yếu để có thêm nhiều sản phẩm OCOP. Các địa phương tiếp tục thực hiện mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với HTX, doanh nghiệp, nhà khoa học. Cùng với đó, nâng tầm chất lượng lên 4 sao, 5 sao, góp phần thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của các địa phương.

THU HIỀN

Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh riêng, cả nước nói chung sớm gỡ canh báo thể vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Cuối tháng 4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về IUU cho gần 200 ngư dân của hai xã Thụy Xuân và Thụy Hải (Thái Thụy). Tại hội nghị, các ngư dân đã được thông tin về những lỗi thường vi phạm của ngư dân trong quá trình khai thác như: thiết bị giám sát hành trình tắt, tàu ra khơi nhưng không có nhật ký khai thác, việc tuân thủ các kết không vi phạm vùng biển nước ngoài... Thông qua đó, ngư dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định.

Thiếu tá Trần Bình Trọng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Quá trình tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm túc việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, tôi bám sát để hướng dẫn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thông tin tới ngư dân về 14 hành vi, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế liên quan đến việc nuôi trồng, khai thác hải sản. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ của Đồn cũng động nam bắt tình hình khai thác hải sản của ngư dân, kịp thời nhắc nhở những chủ phương tiện tàu cá vi phạm và có hình thức xử lý

đối với những ngư dân cố tình chống đối.

Tại huyện Tiên Hải, công tác tuyên truyền cho ngư dân cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tập trung thực hiện tốt. Anh Bùi Văn Bằng, thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long cho biết: Bản thân tôi đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tập trung tuyên truyền về những nội dung IUU như: khai thác hải sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá hạn ghi trong giấy phép; không trang bị đầy đủ và vận hành thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình theo quy định; khai thác hải sản thuộc danh mục quý hiếm... Bản thân tôi sau khi được hướng dẫn sẽ tuyên truyền tới các thuyền viên khác trong tổ tàu thuyền tự quản của mình để cùng nâng cao nhận thức cho ngư dân.

Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các đồn biên phòng, Hải đội 2 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ tiến hành kiểm tra, kiểm soát về IUU kết hợp nhiệm vụ chống khai thác, vận chuyển cá trái phép trên địa bàn đơn vị quản lý; thường xuyên duy trì 2 cán bộ kiểm soát biên phòng tham gia công tác văn phòng thanh tra nghề cá tại 2 cảng cá. Duy trì công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn khu vực biên giới, tại các cảng, bến cá và tuyên truyền cho chủ phương tiện, ngư dân với trên 640 lượt, phát sóng 1 chuyên mục "Vi chủ quyền an ninh biên giới", xây dựng

6 phóng sự, 12 tin, bài trên Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phản ánh các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, chống khai thác IUU ở Thái Bình.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung làm tốt công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của người, phương tiện tàu cá trong khu vực biên giới biển và trên biển. Các đơn vị đã tuần tra trên bộ 171 lượt/790km với 535 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra ven biển, cửa sông bằng ca nô 26 lượt/362 hải lý với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra, kiểm soát 3.068 lượt phương tiện/8.913 lượt lao động; Hải đội 2 tuần tra trên biển 9 đợt/390 giờ/3.222 hải lý với 123 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Nhờ nỗ lực của ngành chức năng, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không có phương tiện vi phạm khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý 2 vụ/2 phương tiện/2 đối tượng vi phạm Nghị định số 42 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thu nộp ngân sách nhà nước 27,5 triệu đồng; kiểm tra, kiểm soát không cho xuất bến 6 phương tiện tàu cá do thiếu thủ tục giấy tờ, trang bị; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiến hành xác minh, xử lý 31 phương tiện tàu cá trên địa bàn tỉnh bị mất kết nối thiết bị giám sát tàu cá (VMS) trên biển trên 10 ngày.

TIẾN DAT



Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).



Sản xuất, chế biến tuân thủ quy trình, chất lượng cao, sản phẩm bột sắn dây, tinh bột nghệ của Đông La đạt OCOP 4 sao.

Để bảo đảm an toàn trong phát triển chăn nuôi, các địa phương trên địa bàn huyện Kiến Xương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan.

Bà Vũ Thị Thúy, Trưởng ban Chăn nuôi và thú y xã Vũ Ninh cho biết: Toàn xã hiện có hơn 400 con lợn nái, hơn 100 con trâu, bò, 55 con dê, hơn 1.000 con chó, mèo, hơn 18.400 con gia cầm. Vừa qua, xã đã tổ chức thực hiện tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, ngăn ngừa bệnh dịch phát sinh, bảo đảm an toàn cho phát triển chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng. Vũ Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ vệ sinh chuồng trại, khơi thông cống rãnh và thành lập tổ phun khử trùng tại những nơi công cộng. Đến nay, địa

Kiến Xương Chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi



Hộ chăn nuôi xã Nam Bình (Kiến Xương) phun hóa chất khu vực chuồng nuôi.

phương đã triển khai phun hóa chất khử trùng toàn bộ khu vực chợ, chợ làng ngõ xóm, khu chứa rác và các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã chủ động phun thuốc khử trùng theo hướng dẫn và rắc trên 4,3 tấn vôi bột. Hiện nay, Ban Chăn nuôi và thú y xã chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thực hiện đợt khử trùng, tiêu độc lần 2.

Là người có kinh nghiệm nuôi bò lâu năm ở xã Nam Bình, ông Trần Văn Kiên, thôn Trung Kiên cho biết: Mặc dù số lượng nuôi không lớn nhưng tôi luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho bò. Ngoài việc hàng ngày vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, tôi còn theo dõi sát triệu chứng bệnh viêm da nổi cục để chủ động cho bò uống thuốc kháng sinh và bổ sung vitamin cho bò. Bình quân mỗi tháng tôi khử trùng khu vực chuồng nuôi bằng 10kg vôi bột và phun 5 - 7 lần hóa chất diệt

ruồi muỗi để hạn chế mầm bệnh lây lan. Nhờ chủ động phòng, chống dịch bệnh, đến nay đàn bò của gia đình tôi phát triển, sinh sản tốt.

Hiện nay, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Kiến Xương có hơn 900.000 con, trong đó đàn lợn hơn 16.600 con; đàn trâu, bò hơn 4.000 con; đàn gia cầm gần 860.000 con; vật nuôi khác hơn 28.000 con. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không có gia súc, gia cầm ốm chết nghi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chuyên môn, kết quả giám sát dịch bệnh chủ động năm 2022 cho thấy các loại mầm bệnh còn lưu hành ở ngoài môi trường nên nguy cơ các loại dịch bệnh rất dễ phát sinh. Ngoài ra, việc vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật giữa các địa phương tăng cao để phục vụ dịp nghỉ lễ, trong khi tại các địa phương chủ yếu là cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đáp ứng đủ điều

kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh; nhiều đàn gia súc, gia cầm đã hết thời gian miễn dịch nhưng chưa được tiêm phòng nhắc lại, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm đạt tỷ lệ thấp, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Để chủ động giám sát, phát hiện và kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn trong sản xuất chăn nuôi, Kiến Xương chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng gia súc, viêm da nổi cục ở trâu, bò, tai xanh ở lợn. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều

hình thức về sự nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống từng đối tượng dịch bệnh cho đàn vật nuôi; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; rà soát, tổ chức tiêm vắc-xin phòng các bệnh nguy hiểm cho vật nuôi, trong đó phần đầu tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% tổng đàn trong đợt tiêm phòng trở lên. Tổ chức vệ sinh khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi và các nơi có nguy cơ cao bằng hóa chất, vôi bột bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường phối hợp với các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

THU THỦY